

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29 /UBND - QLĐT  
V/v thực hiện triển khai nhập số liệu tài  
sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số: 4508/STC-QLCSGC ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính về việc triển khai xuống UBND các huyện, thị xã, thành phố để nhập số liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và văn bản số 5103/SGTVT-QLGT ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 24/3/2019 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo việc triển khai thực hiện như sau:

Căn cứ tài khoản phần mềm đã được Bộ Tài chính cấp tại công văn số 139/BTC-QLCS ngày 13/02/2019, UBND thị xã Bỉm Sơn đã giao cho phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện theo hướng dẫn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn vướng mắc như sau: UBND thị xã đã thực hiện truy cập vào trang web <https://htgtdb.mof.gov.vn/Default.aspx> đăng nhập vào tài khoản đã được cấp và thực hiện đổi mật khẩu theo hướng dẫn, tuy nhiên sau khi đăng nhập, không thể thực hiện tiếp các bước theo hướng dẫn vì giao diện làm việc không thể hiện các mục đường dẫn làm việc tiếp theo (link) như: **Quản trị hệ thống/Danh mục/Quản lý tài sản/Báo cáo thống kê** (Đã đăng nhập nhiều lần trong nhiều thời gian khác nhau và trên nhiều máy tính khác nhau). Do đó không tiếp tục thao tác để triển khai nhập dữ liệu (*có in gửi kèm giao diện sau đăng nhập*)

Phòng Quản lý đô thị đã liên hệ với trực tiếp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công - Cục quản lý công sản, Bộ tài chính theo số điện thoại 024.62627888, và đã liên hệ với bà Chu Thị Trung Sở Tài chính (số ĐT: 0979848969) để được hướng dẫn, tuy nhiên cũng chưa thể giải quyết được vướng mắc này. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác nhập số liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý, cập nhật tài sản khi tăng giảm theo quy định, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở

Tài chính xem xét có hướng dẫn cụ thể hoặc tổ chức tập huấn phần mềm cho UBND các huyện, thị xã, Thành phố để thực hiện.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo đề Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, QLĐT.



**Tổng Thanh Bình**